

สวนน้อย สำหรับหนูๆ เยี่ยมชมสวนสาธารณะสำหรับเด็ก ที่ประเทศสิงคโปร์ Jacob Ballas Children's Garden in Singapore

ในเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ กับ สมาคมอนุบาลศึกษาในวันสุดท้ายของการเดินทางซึ่งเป็นวันอิสระที่ใครๆจะเลือกไปไหนก็ได้ตามความสนใจ จึงเลือกที่จะไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะของสิงคโปร์ตาม ประสาคนชอบต้นไม้ ในแผ่นพับบอกข้อมูลปรากฏว่ามีสวนหนึ่งเป็นสวนสาธารณะสำหรับเด็ก จึงทำให้สนใจอยากรู้ว่า เขาจะจัดสวนสาธารณะสำหรับเด็กโดยเฉพาะอย่างไร? มีอะไรที่เป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆได้บ้าง?



เมื่อเดินทางไปถึง มีเจ้าหน้าที่หน้าตายิ้มแย้มมาให้การต้อนรับ แต่พอเราแจ้งความจำนงจะขอเข้าไปในบริเวณ ทางเจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าอนุญาตให้เข้าชมสวนได้ในกรณีที่มีผู้ปกครองมากับเด็กเท่านั้น ดังนั้นหากผู้ใหญ่จะเข้าไปเดินเล่นคงไม่มีสิทธิ์ เราขอความเห็นใจว่าเป็นคุณครูอนุบาลเดินทางมาไกลตั้งใจอยากรจะมาชมสวนนี้จริงๆ เจ้าหน้าที่จึงยอมอนุญาต โดยเป็นผู้นำทางพาเราเดินชม และตอบคำถามที่สงสัย



สวนสาธารณะสำหรับเด็กนี้เปิดอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2550 เป็นของรัฐแต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน และได้ชื่อว่า **Jacob Ballas Children's garden** ตามนามของผู้สนับสนุนหลัก สวนนี้ ปรับจากพื้นที่ของสวนสาธารณะเดิม (Singapore Botanic Garden) เพื่อให้มีความ

เป็นพิเศษเฉพาะสำหรับเด็กถึงอายุ 12 ปี ทางเดินในสวนเป็นทางเดินแคบๆ ที่เด็กสามารถสังเกตธรรมชาติ รอบตัวสองข้างทางอย่างใกล้ชิด มีป้ายบอกข้อมูลน่าสนใจผู้ใหญ่สามารถช่วยให้คำแนะนำได้ตามรายทาง อาทิเช่น สวนสัมผัส จะมีพืชสมุนไพรต่างๆเช่น กะเพรา โหระพา ที่เด็กสามารถ จับ ดม สัมผัสได้ ที่น่ารักคือ พืชพื้นบ้านเช่นต้นมัยราบก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วย มีป้ายบอกให้เด็กๆทดลองสัมผัส และสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเดินต่อไปอีกเล็กน้อยมีมุมพืชย้อมสี เราจำต้นอัญชันที่ปลูกแบบพุ่มเตี้ย และต้นเตยหอมได้ทันที มุมนี้เด็กสามารถทดลองนำดอก และใบของพืช มาทดลองทำการย้อมสีได้

ถัดออกไปเป็นแปลงผักสวนครัวชนิดต่างๆ อาทิเช่นต้นกระเจี๊ยบเขียว ต้นข้าว ต้นกล้วย ซึ่งในส่วนนี้มีอุปกรณ์ให้เด็กได้ทดลองปลูกเมล็ดพืชต่างๆด้วยตนเอง หากมาเป็นหมู่คณะจะมีวิทยากรมาให้คำแนะนำการปลูก เรามีโอกาสได้เจอผู้ดูแลสวนใจดีที่มาให้คำอธิบาย และเชิญชวนให้ชิมกล้วยสวนสุก



ในส่วนหนึ่งของสวนมีสระน้ำตื้นที่มีพืชน้ำหลายชนิดให้เด็กได้สังเกต บนฝั่งด้านหนึ่งของสระน้ำ มีการจัดปลูกพืชที่เป็นแหล่งวางไข่ของผีเสื้อชนิดต่างๆ ทำให้เด็กมีโอกาสได้สังเกตเห็นการเจริญเติบโตของหนอนตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด



ที่ประทับใจมากไปกว่าการได้เห็นการจัดสวนที่หลากหลายคือความละเอียดในการนำเสนอสาระความรู้ ระหว่างทางมีดอกไม้ที่เห็ดขึ้นตามธรรมชาติถูกนำออกมาจัดวาง เพื่อให้เด็กได้สังเกต เราเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าจนดำเกรียมแต่ทางสวนยังคงเก็บรักษาไว้โดยได้ทำป้ายมาติดเพื่อบอกอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติให้เด็กๆได้เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกมองข้าม กลับนำมาจัดวางเพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้ได้อย่างน่าประทับใจ



นอกจากส่วนที่จัดเพื่อการศึกษา ยังมีส่วนการเล่นสนุกสำหรับเด็กอีกด้วย อาทิเช่น เขาวงกตที่สร้างจากพุ่มไม้ สะพานเชือกไต่มุน้ำ ที่เด็กๆสามารถสนุกกับการเล่นน้ำที่พุ่งออกมาจากลานในระดับ



ต่างๆกัน บ้านต้นไม้ที่ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติใกล้ชิด แลမ်บริเวณเล่นทรายใต้บ้านต้นไม้ให้ต่อเติมจินตนาการกันเต็มที่อีกต่างหาก เจ้าหน้าที่บอกเราว่าจะมีกิจกรรม **workshop** หมุนเวียนกันให้เด็กๆได้ทำกันเป็นรอบเวลาด้วย เช่นกิจกรรมในสัปดาห์นี้ มีการทำกิจกรรมสำรวจสระน้ำและการพิมพ์เท้า

นอกจากนั้นในสวนนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคุณครู ได้แก่ห้องเรียนในสวนสำหรับจัดการอบรมหรือทำกิจกรรมที่สามารถนำเด็กๆมาใช้บริการเป็นหมู่คณะได้

ได้ไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแบบนี้ ทำให้เห็นว่าประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ การเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมและออกแบบสภาพแวดล้อม จากพืชท้องถิ่นที่พบทั่วไป สามารถนำมาจัดระบบ รูปแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างลงตัว เป็นธรรมชาติน่าอัศจรรย์คุณครูและเด็กๆในสิงคโปร์ที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ดี ที่มีคุณภาพคับแก้วเช่นนี้

